

Số: 873/KH-SCT

Gia Lai, ngày 07 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

Hội nhập quốc tế ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2020

I. MỤC TIÊU:

Triển khai đồng bộ, đầy đủ, nghiêm túc nội dung của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về hội nhập quốc tế, Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về hội nhập quốc tế. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Công Thương, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hội nhập quốc tế.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tích cực hội nhập quốc tế, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tích cực chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội nhập quốc tế của ngành Công Thương nhằm mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Công tác thông tin tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh về hội nhập quốc tế, về WTO và lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; những rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại của các nước đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong thương mại quốc tế; những thuận lợi và khó khăn thách thức đối với đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng trong quá trình hội nhập.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp, các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến kiến thức về các Hiệp định thương mại song phương, đa phương của Việt Nam đã ký kết với các quốc gia, các khu vực trên thế giới; chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do đến năm 2020, các cơ hội và thách thức của Việt Nam khi hội nhập sâu với kinh tế thế giới.

